

Số: 12/CTK-TTTT

Tân Biên, ngày 16 tháng 02 năm 2024

V/v tuyển chọn người lập bảng kê hộ, giám sát
viên lập bảng kê hộ, Điều tra dân số và nhà ở giữa
kỳ năm 2024

Kính gửi: UBND các xã, thị trấn

Thực hiện phương án Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 (viết gọn là Điều tra DSGK 2024) ban hành kèm theo Quyết định số 629/QĐ-TCTK ngày 14/7/2023 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê.

Để công tác lập bảng kê hộ Điều tra DSGK 2024 đảm bảo thực hiện đúng quy định của Phương án điều tra, Chi cục Thống kê huyện yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện việc tuyển chọn người lập bảng kê tham gia lập bảng kê hộ Điều tra DSGK 2024 như sau:

1. Tiêu chuẩn tuyển chọn người lập bảng kê tham gia lập bảng kê Điều tra dân số giữa kỳ năm 2024

*** Tiêu chí tuyển chọn người lập bảng kê:**

Người lập bảng kê là lực lượng trực tiếp thực hiện rà soát lập bảng kê. Vì vậy, yêu cầu phải chọn những người có đủ khả năng và kinh nghiệm thực hiện điều tra, có tinh thần trách nhiệm cao; Là người địa phương, am hiểu về địa bàn, có khả năng tiếp cận với hộ để lập bảng kê.

*** Một số lưu ý trong tuyển chọn người lập bảng kê (điều tra viên)**

Điều tra viên tham gia lập bảng kê hộ nên ưu tiên cán bộ ấp/khu phố hoặc Hội viên Hội Thống kê có trình độ chuyên môn nghiệp vụ thống kê và gắn bó với công tác điều tra thống kê.

2. Số lượng người lập bảng kê cần tuyển:

Chi cục Thống kê chịu trách nhiệm tuyển chọn ĐTV tham gia cập nhật sơ đồ nền, cập nhật địa bàn và lập bảng kê. Khối lượng trung bình như sau: xã có từ 1-3 địa bàn điều tra (ĐBĐT): 01 người; xã có từ 4-6 ĐBĐT: 02 người; xã có từ 7- 10 ĐBĐT: 03 người; xã có trên 10 ĐBĐT: 4 người.

Danh sách số lượng ĐTV theo địa bàn phân theo đơn vị hành chính được gửi kèm theo.

3. Thời gian tuyển chọn người lập bảng kê

Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tuyển chọn người lập bảng kê (điều tra viên gửi danh sách về Chi cục Thống kê huyện **chậm nhất sáng ngày 19/2/2024** (theo mẫu Biểu 01/DSGK2024 được gửi kèm) qua Email:

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn liên hệ với đ/c Lâm Thanh Tuyền số điện thoại: 0918.120.031 để trao đổi và thống nhất thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên (thực hiện);
- Lưu: VT, TTTT.

CHI CỤC TRƯỞNG



Bùi Văn Trường